

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๔/ว ๓๐๑



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖

เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขและทบทวนการให้สิทธิพิเศษแก่กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในหมู่บ้าน - ตำบล
ในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้างทำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ไว้ใช้ในราชการ

เรียน รอง-นรม., กระทรวง กรม

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๘.๒/๒๑๙๙๘
ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๖

ตามที่ได้ยื่นย่นมติคณะรัฐมนตรี (๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖) เห็นชอบหลักเกณฑ์การให้
สิทธิพิเศษแก่กลุ่มสตรีกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในหมู่บ้าน - ตำบล ในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้างทำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
ไว้ใช้ในราชการ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยได้รับความเห็นของกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวง
สาธารณสุขไปพิจารณาดำเนินการด้วย มาเพื่อทราบ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการคลังได้เสนอเรื่อง การปรับปรุงแก้ไขและทบทวนการให้สิทธิพิเศษแก่กลุ่ม
อาชีพต่าง ๆ ในหมู่บ้าน - ตำบล ในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้างทำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ไว้ใช้ในราชการ มาเพื่อ
คณะรัฐมนตรีพิจารณา ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้ลงมติเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

จึงเรียนย่นย่นมา / จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักบริหารการประชุมคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๒๔

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๖๔

nat46_11_45

ด่วนที่สุด

ที่ กค 0408.2/ 27978



กระทรวงการคลัง

ถนนพระราม 6 กทม. 10400

4 ธันวาคม 2546

เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขและทบทวนการให้สิทธิพิเศษแก่กลุ่มอาชีพต่างๆ ในหมู่บ้าน – ตำบล
ในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้างทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ ไว้ใช้ในราชการ

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ที่ นร 0505/2110 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2546

ตามหนังสือที่อ้างถึงแจ้งว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2546 เห็นชอบให้ยกเลิกสิทธิพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2525 เรื่อง ขอให้หน่วยราชการช่วยเหลือหรือสั่งจ้างทำหรือสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากกลุ่มอาชีพต่างๆ ในหมู่บ้าน – ตำบล และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2537 เรื่อง ขอความเห็นชอบเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐบาลสนับสนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ เสื้อผ้าจากกลุ่มสตรีตามโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีชนบท และเห็นชอบการกำหนดหลักเกณฑ์การให้สิทธิพิเศษแก่กลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพต่างๆ ในหมู่บ้าน – ตำบล ในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้างทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ ไว้ใช้ในราชการใหม่ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ทั้งนี้ โดยให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุขไปพิจารณาดำเนินการด้วย ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. ควรจัดให้มีหน่วยงาน เพื่อส่งเสริมการประสานงานและเชื่อมโยงระหว่างผู้ซื้อกับกลุ่มอาชีพต่างๆ ซึ่งเป็นผู้ขาย
2. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประชาสัมพันธ์ พร้อมขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนการจัดซื้อหรือสั่งจ้างทำผลิตภัณฑ์จากกลุ่มอาชีพต่างๆ ในหมู่บ้าน – ตำบล เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในชนบทมีอาชีพและมีรายได้สามารถเลี้ยงตนเองได้

/3. กระทรวงการคลัง...

3. กระทรวงการคลัง โดยคณะกรรมการพิจารณาสิทธิพิเศษของหน่วยงานและรัฐวิสาหกิจ ควรได้พิจารณากำหนดระเบียบในการควบคุม หรือพิจารณาติดตาม เพื่อตรวจสอบการดำเนินงาน หรือ ทบทวนการให้สิทธิพิเศษให้ชัดเจนในทางปฏิบัติ เพื่อควบคุมให้การให้สิทธิพิเศษเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ มติคณะรัฐมนตรีที่จะสนับสนุน ส่งเสริมให้เกิดรายได้แก่กลุ่มอาชีพในหมู่บ้าน – ตำบล อย่างแท้จริงและทั่วถึง ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการคลังได้รับรายงานจากกรมบัญชีกลางว่า คณะกรรมการพิจารณาสิทธิพิเศษของหน่วยงานและรัฐวิสาหกิจ ได้รับความเห็นของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุขมา พิจารณาดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวข้างต้น ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2546 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2546 แล้ว โดยได้นำผลของมติที่ประชุมระหว่างหน่วยงานที่เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 14 หน่วยงาน ได้แก่ กรมบัญชีกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กรมการพัฒนารัฐวิสาหกิจ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมการจัดหางาน การพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และกรมการศึกษานอกโรงเรียน โดยได้มีการหาข้อยุติและกำหนดแนวทางที่เหมาะสม ให้นำมาประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว คณะกรรมการพิจารณาสิทธิพิเศษฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบด้วย ตามความเห็นของมติที่ประชุมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่กำหนดแนวทางไว้รวม 3 ข้อ จึงมีมติให้ เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้

1. กรณีการจัดให้มีหน่วยงานเพื่อส่งเสริมการประสานงานและเชื่อมโยงระหว่างผู้ซื้อกับ กลุ่มอาชีพต่างๆ ซึ่งเป็นผู้ขาย

1.1 มอบหมายให้กรมการพัฒนารัฐวิสาหกิจเป็นหน่วยงานหลักและให้หน่วยงานที่ทำหน้าที่ รับรองการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพหรือจดทะเบียนกลุ่มอาชีพ ได้แก่ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นต้น ทำหน้าที่ในการส่งเสริมการประสานงานและเชื่อมโยงระหว่างผู้ซื้อซึ่งเป็นหน่วยงานราชการกับกลุ่มอาชีพ ต่างๆ ซึ่งเป็นผู้ขาย

1.2 มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนเป็นแหล่งข้อมูลกลาง นำข้อมูลของกลุ่มอาชีพ เข้าสู่แหล่งข้อมูล (Website) และทำหน้าที่รับแจ้งและรวบรวมรายชื่อกลุ่มอาชีพต่างๆ จากหน่วยงาน ที่รับรองการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพ หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบเบี่ยงกลุ่มอาชีพ พร้อมทั้งแจ้งให้ กรมบัญชีกลางทราบเพื่อดำเนินการนำรายชื่อกลุ่มอาชีพ สินค้าและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพเข้าสู่ แหล่งข้อมูล (Website) ในศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างของกรมบัญชีกลางอีกทางหนึ่ง เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็วในการค้นหาสินค้า และผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยกลุ่มอาชีพให้แก่ผู้ซื้อและผู้ขายต่อไป

2. กรณีการเร่งประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุน การสั่งซื้อและสั่งจ้าง

มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน และกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับหน่วยงานที่รับรองการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพ หรือหน่วยงานที่จดทะเบียนกลุ่มอาชีพ ทำหน้าที่ ประชาสัมพันธ์สินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยกลุ่มอาชีพต่างๆ เพื่อให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและ หน่วยงานอื่นของรัฐ ซึ่งเป็นผู้ซื้อทราบ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อให้การสนับสนุนในการสั่งซื้อ หรือสั่งจ้างต่อไป


3. กรณีการควบคุม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพ

มอบหมายให้หน่วยงานที่ทำหน้าที่รับรองการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพ หรือจดทะเบียน กลุ่มอาชีพ ทำหน้าที่ในการควบคุม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบทุกๆ ระยะ 6 เดือน และหากปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังว่ามีกลุ่มอาชีพใด ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดไว้ ก็ให้เพิกถอนรายชื่อกลุ่มอาชีพต่างๆ นั้น ออกจากการรับรองหรือการจดทะเบียนกลุ่มอาชีพ แล้วแต่กรณีทันที แล้วแจ้งรายชื่อกลุ่มอาชีพที่ถูก เพิกถอนให้กรมการพัฒนาชุมชน และกรมบัญชีกลางทราบเพื่อลบรายชื่อออกจากแหล่งข้อมูล (Website) ของกรมการพัฒนาชุมชนและกรมบัญชีกลางต่อไป และนอกจากนี้หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าว เห็นสมควรที่จะทบทวน หรือปรับปรุงการให้สิทธิพิเศษแก่กลุ่มอาชีพต่างๆ ดังกล่าว ก็ให้แจ้งกระทรวงการคลัง ทราบเพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาสิทธิพิเศษของหน่วยงานและรัฐวิสาหกิจพิจารณาและนำเสนอ คณะรัฐมนตรีพิจารณาทบทวนต่อไป

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยกับมติของคณะกรรมการพิจารณาสิทธิพิเศษของหน่วยงานและรัฐวิสาหกิจดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ร้อยเอก 
(สุชาติ ชัยวิชิต)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

กรมบัญชีกลาง

สำนักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ

กลุ่มพัฒนาระบบบริหารการพัสดุภาครัฐ

โทร. 0 22739673

โทรสาร 0 22711049

๒๕๖๓